

# ม.มหาสารคามจับมือเกาหลีใต้เห็นหน้าวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนงานวิจัย

ประเทศไทย และ สาธารณรัฐเกาหลี มีความสัมพันธ์กันมาอย่างช้านาน และได้พัฒนาเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 55 ปี ปัจจุบันนี้มีนักลงทุนจากเกาหลีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากและขณะเดียวกันมีนักลงทุนชาวไทยไปลงทุนในสาธารณรัฐเกาหลี เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการท่องเที่ยว หรือธุรกิจร้านอาหารไทย เป็นต้น

อีกทั้งด้วยกระแสเกาหลีเข้ามามีอิทธิพลในเมืองไทยเป็นจำนวนมากทำให้คนไทยได้รู้จักและเข้าใจเกาหลีมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศมากขึ้นตามไปด้วย

ขณะเดียวกันทาง ม.มหาสารคามได้เดินทางไปสานสัมพันธ์วิชาการระดับนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษาขึ้น โดยใช้ชื่องานว่า “เกาหลีศึกษา-ไทยศึกษาในอาเซียน” ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา ระหว่างนักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจในอาเซียน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านเกาหลีศึกษา นักวิชาการด้านไทยศึกษา ได้ศึกษาวิจัย เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดความสัมพันธ์อันดียิ่งขึ้น และเป็นการสร้างพลังทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการอีกด้วย

นางกนกพร รัตนสุธีร์กุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม เปิดเผยว่า การจัดโครงการดังกล่าวขึ้น



เพื่อเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาทั้ง 2 ประเทศ และเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ทุกสถาบันได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งได้รับข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลทิศทางในการพัฒนาการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยดังกล่าว ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างบุคคล หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนและการวิจัย

ปัจจุบันสำคัญประการหนึ่งที่จะเข้าช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นและเป็นไปอย่างเสมอภาคกันก็คือ การพัฒนาทรัพยากรให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรมและสังคม และกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวได้นั้นคือ การศึกษาภาษาเกาหลีสำหรับชาวไทย และการจัดการศึกษาภาษาไทยสำหรับชาวเกาหลี ซึ่งในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีอยู่เป็นจำนวนมาก นั่นคือ มีสถาบันที่เปิดสอนเป็นวิชาเอก 7 สถาบัน เป็นวิชาโท และเป็นวิชาเลือก รวมแล้วไม่น้อยกว่า 21 สถาบัน

นอกจากนี้แล้วมีการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในระดับมัธยมศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 76 โรงเรียนอีกด้วย และใน

ประเทศเกาหลีใต้ก็มีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นวิชาเอกเช่นเดียวกัน ได้แก่ **Hankuk University of Foreign Studies** เป็นต้น ซึ่งสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานเหล่านี้ถือเป็นองค์กรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ทางหลักสูตรเกาหลีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ทางด้านภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษาในประเทศไทย และภาษาไทยและไทยศึกษาในสาธารณรัฐ



เกาหลี จึงได้ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สมacom ไทยศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม จึงได้มีการจัดโครงการสานสัมพันธ์วิชาการระดับนานาชาติ เกาหลี-ไทยศึกษา ขึ้น ดังกล่าว

นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ ทั้งเป็นการสร้างพลังทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการได้เป็นอย่างดี.

**กิริยา กากแก้ว**